

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

MORE – ตามบรรยากาศกันหน่อย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... ระยะนี้ คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายกระมัง หลายๆ ท่านก็คง

จะเห็นกันอยู่แล้วว่ามีหุ้นแบบไหนที่วิ่งขึ้นกันคึกคัก อย่างกับปลากกระตี่ได้หน้า ซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยกันมาแต่ไหนแต่ไร... หุ้นบางตัว เราแทบจะไม่เคยเห็นวิ่งผ่านหน้าผ่านตาเอาเสียเลย แต่ก็กลับมาขึ้นได้ชะดีหรือแม้แต่หุ้นบางตัว ที่เคยเป็นหุ้นดังๆ ในอดีต แล้วก็เงียบหายไปนาน ก็กลับมาขึ้นแบบขยับเงินในกระเป๋า บางตัวขึ้นถึงขั้นชนเพดาน หรือ ซิลลิ่ง ไปเลยก็มี... ก็ยังคงต้องกล่าวไว้เหมือนเดิมมะครับ ใครที่ไม่ถนัดหุ้นแนวๆ ซึ่งวิ่งหวือหวาละก็ นั่งดูเขาไปก่อนก็จะดีนะครับ รอให้เขาหมดรอบ แล้วค่อยรอรอบหุ้นใหญ่ของท่าน จะมาอีกรอบจะดีกว่า... แต่พอเอ่ยถึงหุ้นใหญ่ จะมาอีกรอบ ก็หวั่นๆ ใจไม่น้อยเหมือนกัน เพราะถ้าดู ตลาด หรือ SET Index แล้วนั้น เหมือนเกรงว่าจะยังเอาแน่เอาอนไม่ได้ จะเล่นทางลงก่อนหรือเปล่าด้วยนี่สิ จะทำให้บรรยากาศของรอบหุ้นใหญ่ๆ ที่จะวิ่งขึ้น จะต้องรอกันนานอีกสักแค่ไหน เพราะถ้าตลาด ลงรอบนี้จริงๆ แนวโน้มอาจจะไม่ใช่แค่ลงเล็กน้อยๆ ก็ได้นะ อาจจะลงลึกๆ แบบค่อยๆ ลง หรือซึ่มๆ ลง จนเราไม่กล้าจะเข้าซื้อหุ้นใหญ่... ไม่รู้นะ ถ้าใครจะมองว่า ลงไม่ลึก ลงไม่แรง อาจจะแค่แกว่งๆ ออกข้าง ก็ต้องเห็นแรงซื้อที่ จะต้องเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญหน่อยสิ แต่เนี่ยปริมาณการซื้อขายวันวาน เหมือนจะไม่มีแรงซื้อ และนั่น อย่าบอกนะว่า ยังดีที่ไม่มีแรงขาย ... อาจจะเป็นการจ้องๆ รอขายถล่มอยู่หรือเปล่า... เหตุผลในเชิงปัจจัยพื้นฐาน บางครั้งมันก็ไม่อาจจะต้านทานอารมณ์ของตลาดได้มากนักหรอกนะครับ อะไรวะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละนะ

ดูตามเกม... เหมือนช่วงเกมท้ายๆ ตลาด โดยเฉพาะนาที่ท้ายๆ ด้วยแล้วนั้น จะมีการกดๆ

ลงมาหน่อยๆ ด้วยนะ แต่พอเวลาปิด ก็เอาขึ้นไปในระดับราคาที่ยสำคัญด้วยจำนวนหุ้น ที่น่าสนใจเลยนะ

แนวรับ : ... 1.91-1.88 และ ถ้าจะยังดี อย่าหลุด 1.85

เป้าหมาย : ... 2.20-2.40 หรือ ยาวๆ หวังได้ถึง 2.8-3.0

Price Chart...(MORE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น MORE... น่าสนใจตรงที่ราคาขึ้นระดับ 1.90 ได้ เพราะนั่น จะเป็นการส่งให้มีภาพรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ในแนวโน้มเชิงบวก เรียกว่า น่าจะจบรอบของการพักตัวไปเรียบร้อยแล้ว และเป็นการพักตัว เพื่อจะขึ้นต่อเนื่อง จากรอบที่แล้วนั่นเอง ระยะทางที่ขึ้นก็อาจจะเท่าๆ กันกับรอบที่แล้ว ก็ลองๆ ไปวัดระยะกันดู อาจจะเลื่อมๆ กันในแต่ละคนไม่มากนักหรอก อาจจะดูพื้นที่ 2.20-2.40 ไว้ก็ได้ ถ้าจะเล่นรอบนะ... ส่วนการจะมองยาวๆ หน่อยนั้น ก็ถ้ารูปแบบของ MA. ยังคงอยู่ในภาพของ Bullish Pattern แล้วละก็ เรายังน่าจะมองไกล หรือ Run Trend ได้ไปถึงระดับ 2.80-3.00 ได้อยู่แน่จริงๆ แล้ว ต่ำค่า MA. มองได้ถึง 3.50-4.00 ก็ยังได้